



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. **Thời gian:** 9h00 thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

2. **Địa điểm:** **HỘI TRƯỜNG CÔNG TY**
Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. **Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện (mã chứng khoán PCM) theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. **Nội dung Đại hội:**

Chương trình, nội dung Đại hội, các mẫu Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký tham dự và các tài liệu liên quan đại hội, quý vị cổ đông vui lòng truy cập trên website: pcm.vn/danhmuc/quan-he-co-dong để tải xuống.

5. **Đăng ký và xác định tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

• Hình thức đăng ký:

- *Thư:* Xin gửi về địa chỉ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện
Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức Hành chính: 0243 7639870; Ông Đào Huy Trường: 0913 574 538.

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự! ✓

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Xã



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Kết thúc một năm hoạt động SXKD, được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình chung

Năm 2022, trong bối cảnh có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. lạm phát tăng cao; giá một số nguyên vật liệu đầu vào, hàng hóa cơ bản biến động mạnh, một số chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn; tăng trưởng kinh tế suy giảm và có xu hướng suy thoái; hậu quả của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, ảnh hưởng lớn tại nhiều quốc gia, khu vực. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, tình hình chính trị, xã hội ổn định, dịch bệnh được kiểm soát..., nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đến từ những yếu tố bên ngoài và bên trong. áp lực lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, chi phí sản xuất, kinh doanh tăng.

Về thị trường viễn thông và công nghệ thông tin tiếp tục cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà mạng. Bên cạnh đó xu thế thoái trào các dịch vụ truyền thống như điện thoại cố định, các thiết bị đầu cuối có dây. Vì vậy giá trị đầu tư cho hạ tầng mạng lưới tiếp tục xu hướng giảm. Các đơn vị Viễn thông chỉ tập trung đầu

tư những công trình trọng điểm dẫn đến sản phẩm chính của Công ty như ống nhựa, cột bê tông, xây lắp do nhu cầu sử dụng trong các công trình ít và cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp dẫn tới các sản phẩm gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ.

Trước những khó khăn và thách thức không nhỏ của thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, đồng thời nhận được sự đồng lòng chia sẻ và cùng vượt khó khăn của người lao động. Công ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng và nâng cao năng lực sản xuất, triển khai phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 chưa đạt được toàn diện như kế hoạch đã đề ra

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	N22/N21
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	51.184	60.400	70.648	117%	138%
2	Lợi nhuận sau thuế:	-	- 1.366	1.407	- 831		
3	Thu nhập bình quân của người lao động	Tr.Đ/n/t	6,1	6,9	7,0	101%	114%

- Năm 2022 tình hình tài chính của Công ty vẫn duy trì ổn định không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi. Đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD toàn Công ty.

- Công ty đã triển khai nhiều biện pháp như sắp xếp lại lao động, tinh gọn bộ máy, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu nhu cầu thị trường để mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm tăng sản lượng và doanh thu cho công ty.

- Năm 2022 yếu tố dẫn đến không hiệu quả trong kinh doanh là do nền kinh tế ảnh hưởng nặng nề sau dịch bệnh kéo dài, giá nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao không ổn định, lạm phát tăng cao, đầu tư ngành viễn thông giảm mạnh tác động rất lớn đến sản xuất kinh doanh, Mặc dù đã dừng sản xuất sản phẩm do không có thị trường tiêu thụ nhưng Công ty vẫn phải tiếp tục khấu hao tài sản

rất lớn đó là 03 dây chuyền sản xuất cáp đồng. Máy móc thiết bị của công ty đã cũ cho nên chi phí sửa chữa lớn.

3. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với đặc thù sản phẩm công ty đang cung cấp là sản phẩm công nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch phát triển mạng lưới và đầu tư của nhà mạng viễn thông, năm 2022 quy mô đầu tư hạ tầng viễn thông giảm một cách rõ rệt, giá vật liệu nhựa tăng đột biến, vật tư sắt thép tăng cao, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường dẫn đến công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ trong kinh doanh để phát triển cung cấp các sản phẩm hiện có ra ngoài thị trường VNPT đạt 64% tổng giá trị doanh thu của toàn Công ty.

- Về sản phẩm nhựa:

+ Trong năm 2022 đã có sự tăng trưởng khả quan nhưng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh chưa cao như kỳ vọng vì nhiều yếu tố khách quan như giá nguyên vật liệu biến động liên tục, mức độ giá biến động rất lớn vì vậy việc điều hành sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn. Vật tư vật liệu sản xuất không dám dự phòng nhiều, chi phí vận chuyển tăng cao do giá xăng dầu tăng cao và không ổn định, mặt khác cuối năm các doanh nghiệp vận tải thiếu phương tiện vì thời gian đăng kiểm kéo dài. Song song là sự cạnh tranh khốc liệt về giá thành với các công ty tư nhân, chi phí khấu hao và sửa chữa máy móc lớn

Trước những khó khăn và thách thức đó công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp khả thi nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất, đẩy mạnh công tác quản lý, bán hàng và điều độ sản xuất nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và tăng doanh thu bán hàng. Do đó kết quả doanh thu tăng so với năm 2021 là 138%.

- Về sản phẩm Cột Bê tông:

Sản phẩm bê tông vẫn là sản phẩm đặc thù chủ yếu chỉ phục vụ thị trường các đơn vị thuộc tập đoàn VNPT, trong năm 2022 VNPT đầu tư cho mạng ngoại vi sử dụng cột bê tông rất ít và công ty phải vận chuyển, giao hàng tại chân công trình cho các dự án thuộc vùng sâu vùng xa do đó chi phí vận

chuyển rất lớn. Bên cạnh đó giá bán lại phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp tại địa phương. Ngoài ra sự biến động về giá cả nguyên vật liệu cũng là một trong những yếu tố khiến sản phẩm chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng của lãnh đạo Công ty.

- Về Xây lắp thiết kế:

Trong năm 2022 Lãnh đạo Công ty đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi về vốn, vật tư để Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Bưu điện 2 (PCM2) tập trung phát triển mở rộng thị trường ra ngoài VNPT đó là thị trường xây lắp hạ tầng mạng lưới điện lực và tham gia các dự án Xây dựng hạ tầng điện nhẹ. Kết quả trong năm 2022 so với năm 2021 đạt 227%. Đây cũng là những tiền đề để năm 2023 tiếp tục phát huy.

4. Công tác quản lý điều hành.

Trước tình hình sản xuất kinh doanh không nhiều thuận lợi, các doanh nghiệp thì ngày càng cạnh tranh gay gắt. Ban lãnh đạo Công ty đã luôn bám sát tình hình diễn biến của thị trường, đưa ra những quyết sách phù hợp cho mọi hoạt động của Công ty, bảo đảm hiệu quả nhất cho Công ty và Cổ đông.

- Hoàn thiện bộ máy sản xuất kinh doanh để phát huy hết khả năng nội lực của công ty. Thực hiện nhiều biện pháp để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, đẩy mạnh công tác quản lý và điều hành sản xuất để tiết kiệm vật tư, hạn chế tối đa sản phẩm không phù hợp.

- Quản lý chặt chẽ nguồn vốn và tình hình tài chính, kiên quyết không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

- Tăng cường quản trị các đơn vị trực thuộc, kiểm tra giám sát hoạt động của các Xí nghiệp và Công ty con.

- Luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

- Cơ cấu lại lao động các đơn vị để có điều kiện tăng lương cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động phát huy được hết khả năng của mình nâng cao thu nhập cho bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung của toàn Công ty.

- Tăng cường công tác mở rộng thị trường để khai thác có hiệu quả đầu tư dây chuyền sản xuất Cột bê tông dự ứng lực, dây chuyền sản xuất cột bê tông ly tâm, dây chuyền sản xuất ống nhựa.

- Làm chủ công nghệ mới trong sản xuất ống nhựa nhằm đáp ứng tốt nhất về chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, chủng loại sản phẩm theo yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

5. Các công tác khác.

- Năm 2022 Công ty còn gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã quyết tâm tìm mọi cách để đưa Công ty thoát khỏi khó khăn từng bước ổn định và phát triển. Tạo được công ăn việc làm, bảo đảm được các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật như BHXH, BHYT... được đóng đầy đủ, nâng lương nâng bậc cho người lao động đúng kỳ hạn, giải quyết chế độ hưu trí và chấm dứt hợp đồng theo đúng qui định của pháp luật.

Công tác an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, vệ sinh môi trường được thực hiện đúng theo quy định.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023.

Năm 2023 được dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, hậu quả kéo dài; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột Nga - Ucraina còn diễn biến khó lường. Lạm phát ở mức cao, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất tiếp tục kéo dài, tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại, nguy cơ suy thoái gia tăng tại nhiều quốc gia, khu vực. Ở trong nước, sức ép lạm phát còn lớn; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thông bị thu hẹp; tình hình sản xuất kinh doanh, lao động và việc làm trong nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục gặp khó khăn;

những yếu tố đột xuất, bất ngờ tác động, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, tiềm ẩn rủi ro, khó dự báo.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022, với định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của Tập đoàn VNPT đối với năm 2023, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bru điện xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

1/ Mục tiêu phát triển:

Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2023 là cố gắng phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Để thực hiện mục tiêu này Ban Lãnh đạo công ty đã đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023 ngay từ đầu năm, trong đó tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ yếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH23/TH22
1	Tổng doanh thu:	Tr. Đ	70.648	74.865	106%
2	Lợi nhuận sau thuế:	-	- 831	2.070	
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức		0%	0%	
4	Thu nhập bình quân của người lao động	Tr.Đ/n/t	7,0	7,35	105%

3. Biện pháp thực hiện:

- Duy trì ổn định và phát triển sản xuất các sản phẩm đang cung cấp, các sản phẩm đang còn thị trường. Tập trung tiếp thị bán hàng, giữ vững thị trường trong ngành để cung cấp các sản phẩm ống nhựa, cột bê tông và xây lắp. Ngoài các thị trường truyền thống, tích cực tiếp thị mở rộng thị trường ngoài VNPT đặc biệt chú ý tới các dự án hạ tầng giao thông, các khu đô thị, khu công nghiệp để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Bám sát sự biến động của thị trường để đề ra mục tiêu từng thời điểm thích hợp.

- Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất ống nhựa nhằm đáp ứng tốt nhất về chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, chủng loại sản phẩm theo yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh cao về chất lượng và giá thành của sản phẩm.

- Về Cột bê tông sẽ chủ yếu cung cấp Cột vuông, dự ứng lực, cốt thép thường cho các đơn vị thuộc VNPT và điện lực. Công ty sẽ tiến hành cơ cấu lại sản xuất cột bê tông chỉ tập trung sản xuất tại Tam Điệp - Ninh Bình nhằm mục đích khai thác những lợi thế của mặt bằng sẵn có của Công ty và hạ giá thành sản phẩm.

- Về xây lắp công trình Viễn thông, Công ty sẽ chú trọng phát triển lĩnh vực này, tiếp tục bám sát các dự án của VNPT, ngoài ra sẽ mở rộng thị trường ra các lĩnh vực như xây lắp điện lực, Xây lắp các dự án điện nhẹ ... Tạo mọi điều kiện về vốn và con người để các Xí nghiệp và Chi nhánh triển khai thi công khi có công trình.

- Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.

- Quản lý chặt chẽ nguồn vốn, bảo đảm nguồn vốn sử dụng đúng mục đích và không lãng phí, không thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh, vốn bỏ ra phải đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty, phải được đầu tư đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng, không bị lợi dụng, không thất thoát vốn, các đơn vị cần vốn sản xuất phải được đáp ứng kịp thời.

- Chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao ở các cấp quản lý, các lĩnh vực then chốt, Tập trung phát triển nhân lực kỹ thuật, công nghệ có tính kế thừa và khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, con người phát triển toàn diện, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Quy hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ nghiên cứu, quản lý tiếp cận, học hỏi, hợp tác làm việc với các đối tác, những thành tựu khoa học công nghệ mới để sớm có đội ngũ cán bộ giỏi. Tổ chức tốt công tác đào tạo và tái đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV. Bố trí lao động phù hợp với sở trường, năng lực của cá nhân và yêu cầu đòi hỏi của công việc.

3. Công tác đầu tư.

- Tiếp tục có những giải pháp trong nghiên cứu thị trường để đầu tư sản phẩm mới nhằm khai thác những lợi thế có sẵn như thiết bị máy móc, nhà xưởng, hạ tầng, nguồn nhân lực của công ty phù hợp với định hướng phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông và xây dựng hạ tầng trong giai đoạn tới cũng như các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, các sản phẩm ống nhựa mà thị trường đang có nhu cầu lớn như ống xoắn HDPE các loại, ống phẳng HDPE các loại...

- Hoàn thiện các thiết bị phụ trợ của dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC theo công nghệ mới, tăng cường tự động hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất, nhằm giảm lao động trực tiếp trong quá trình sản xuất, tối ưu hóa chi phí để đảm bảo tính cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá thành của sản phẩm trên thị trường.

- Mở rộng các lĩnh vực thế mạnh công ty con một thành viên PCM2 phát triển chuyên về xây lắp viễn thông, các công trình điện lực, công trình hạ tầng điện nhẹ, công trình kiến trúc, công trình giao thông nhỏ, công trình thủy lợi... Đầu tư các thiết bị thi công theo yêu cầu của các công trình theo từng giai đoạn phù hợp với các dự án trúng thầu.

- Tiếp tục triển khai, nghiên cứu các phương án khả thi để đầu tư, quy hoạch toàn diện và khai thác có hiệu quả kinh tế diện tích đất của Công ty tại Thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình.

- Liên doanh, liên kết để khai thác các nguồn lực của Công ty như mặt bằng sẵn có. Khai thác các lợi thế để cung cấp các dịch vụ nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên 2023 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Tổng Giám đốc


Lê Anh Quân



Số: 04 /BC-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa quý vị đại biểu và các quý vị cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Tình hình chung:

- Năm 2022 vẫn là một năm nhiều khó khăn của Công ty; nhu cầu về các sản phẩm truyền thông của Công ty ngày bị thu hẹp; sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp nên sản phẩm càng gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ. Sự biến động tăng đột biến của giá cả nguyên vật liệu, vật tư và chi phí vận chuyển cao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh tế đã tác động tiêu cực đến lợi nhuận của sản phẩm.

- Khó khăn về nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư lớn để phát triển sản phẩm mới. Đây là một thách thức rất lớn cho hoạt động sản xuất của Công ty.

- Nguồn nhân lực của Công ty còn hạn chế nên hiệu quả công việc chưa cao.

- Trước những thách thức của thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, các dự án đầu tư hạ tầng đang ít dần về số lượng, giảm dần về qui mô, các doanh nghiệp ngày càng cạnh tranh gay gắt. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, CB-CNV, với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và sát sao việc triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Ban điều hành. Song song với đó là sự năng động, nhạy bén và quyết tâm cao của Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ nên Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, tận dụng được những cơ hội thuận lợi, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của dịch bệnh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

2. Kết quả các mặt hoạt động của HĐQT:

- Các hoạt động thường kỳ: Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp định kỳ để thông qua các vấn đề quan trọng liên quan thẩm quyền quyết định của HĐQT. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật

doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm Quyền của HĐQT – ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Quyền quyết định của HĐQT đều được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố, thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và được thông báo đến các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan.

- Xây dựng điều hành công tác quản trị:

+ Lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao; tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn;

+ Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT;

+ Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT; đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý điều hành hoạt động công ty đảm bảo đúng pháp luật và các quy định nội bộ. Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, từng thành viên HĐQT còn được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Mặc dù phải đối mặt với nhiều nhiều khó khăn trong năm 2022, các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động, duy trì tình hình SXKD của Công ty ổn định và có tăng trưởng.

- Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp. Thực hiện quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất của công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

- Triển khai và thực hiện tốt các biện pháp nhằm ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí, chống thất thoát lãng phí, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

- Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định ít nhất mỗi quý 01 lần để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

*** Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 07 lần, cụ thể như sau:**

1.1. Ngày 14/02/2022 họp với nội dung:

- Thông qua nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

1.2. Ngày 23/2/2022 họp với nội dung

- Thông qua việc Đầu tư **“Mua máy nghiền bột PVC phục vụ sản xuất”**

1.3. Ngày 11/3/2022 họp với nội dung:

- Thông qua việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án **“Mua máy nghiền bột PVC phục vụ sản xuất”**.

1.4. Ngày 23/5/2021 họp với nội dung:

- Lấy ý kiến của các thành viên HĐQT về việc đồng ý cho Công ty PCM2 ký kết hợp đồng bảo lãnh và xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thăng Long.

1.5. Ngày 30/8/2022 họp với nội dung:

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông và chia cổ tức năm 2021.
- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

1.6. Ngày 21/11/2022 họp với nội dung:

- Đồng ý cho Công ty PCM2 ký kết hợp đồng bảo lãnh và xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thăng Long (tăng hạn mức).

1.7. Ngày 30/11/2022 họp với nội dung:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2022

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trong năm 2022 Công ty chưa chi trả thù lao, chi phí và các lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

- Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc năm 2022: Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty, tuân thủ nghiêm túc theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và các quy định của pháp luật; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT; đã chủ động nghiên cứu và triển khai các quy chế, phương thức kinh doanh mới nhằm gia tăng lợi nhuận, hài hòa lợi ích của các bên; triển khai áp dụng tốt một số giải pháp đã đề ra nên nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra nhiệm vụ SXKD, các văn bản báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ chuyên môn.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công việc sản xuất kinh doanh theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

5. Kết quả SXKD năm 2022:

- Tổng doanh thu: 70,648 tỷ
- LN sau thuế: (831) triệu
- Nộp ngân sách: 3,165 tỷ
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: (212) đ

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2023

1. Các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023:

- Tổng doanh thu: 74,865 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 2,070 tỷ
- Cổ tức chia cho cổ đông: 0

1/ Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2/ Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

3/ Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong kinh doanh, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của Công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; mở rộng hoạt động SXKD của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

4/ Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng toàn diện các mặt hoạt động của Công ty theo đúng vai trò, nhiệm vụ, chức trách của HĐQT, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế chưa làm được, xây dựng mối mối quan hệ phối hợp hiệu

quả công việc giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành đưa Công ty phát triển bền vững.

5/ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cải thiện thu nhập cho người lao động đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới phong cách quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro về mất an toàn tài chính, an toàn PCCC, an toàn lao động, an toàn giao thông...

6/ Tiếp tục nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường về các sản phẩm Nhựa, cốt bê tông và xây lắp các công trình viễn thông. Bám sát các mục tiêu phát triển của Tập đoàn và nhu cầu thị trường ngoài ngành để đầu tư sản xuất các sản phẩm mới.

7/ HĐQT sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp trọng tâm phù hợp và linh hoạt hơn trong từng giai đoạn, từng thời điểm; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn của Công ty.

8/ Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế và cơ chế quản lý điều hành của Công ty phù hợp với mô hình và định hướng hoạt động của Công ty trên cơ sở đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và các quy định của Nhà nước.

2. Các giải pháp:

- Tiếp tục chỉ đạo việc phát triển kinh doanh bằng cách xúc tiến mở rộng thị phần, tìm kiếm các khách hàng mới; Duy trì ổn định và phát triển các sản phẩm truyền thống; tích cực tiếp thị mở rộng thị trường ra ngoài VNPT để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất ống nhựa mới.

- Liên doanh, hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả nguồn lực về đất đai, nhà xưởng hiện có tăng thêm nguồn thu.

- Sắp xếp, cơ cấu lại lao động theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động; Xây dựng và bổ sung lực lượng lao động; chú trọng đội ngũ lao động trẻ có trình độ và tay nghề cao.

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, quản lý và giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn phải đúng mục đích và có hiệu quả.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chi phí sản xuất kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại; tăng cường đào tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp đúng đắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được cùng sự đồng lòng của tập thể người lao động, sự ủng hộ của Quý cổ đông, Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Xã

Hà Nội, ngày 24, tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán và định giá Asco- (ASCO)

- Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công của các thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã họp định kỳ hàng quý, tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các qui định của Pháp luật và Điều lệ, qui chế Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2022, cụ thể:

1. Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đối với HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

2. Đề xuất Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH hãng Kiểm toán và định giá Asco (ASCO). Thẩm tra Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

3. Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty theo qui định đối với Công ty đại chúng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Điều lệ Công ty; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các qui định khác của pháp luật. Trong các cuộc họp các thành viên tham gia đầy đủ, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bám sát tình hình thực tế hoạt động và được ban hành đúng thẩm quyền đúng qui định của pháp luật.

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các qui định áp dụng với Công ty đại chúng.

- Năm 2022 HĐQT và BKS làm việc tiếp tục không nhận thù lao.

2. Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

- Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc cùng Ban điều hành đã tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch, đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được qui định trong Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành trước tình hình nền kinh tế ảnh hưởng nặng nề sau dịch bệnh kéo dài, chiến tranh Nga – Ucraina làm giá nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao không ổn định, lạm phát tăng cao, đầu tư ngành viễn thông giảm mạnh tác động rất lớn đến sản xuất kinh doanh, việc khấu hao tài sản lớn tại phân xưởng cáp vẫn phải thực hiện...Ban điều hành đã đưa ra những quyết định phù hợp trong công tác điều hành, khai thác lợi thế mặt bằng hiệu quả để hoạt động kinh doanh ít bị ảnh hưởng nhất.

- Việc thực hiện chế độ với người lao động: Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Luật lao động, các hoạt động đoàn thể được quan tâm đúng mức, đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích người lao động trong công việc.

3. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được lập đúng thời hạn và phù hợp theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành;

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán và định giá Asco (ASCO) là đơn vị đã được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập.

- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất;

- Ban kiểm soát sau khi rà soát thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	70,648,361,623	60,400,000,000	117%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VND	(813,832,440)	1,407,000,000	
3	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	VND	(212)		

Nguồn: BCTC hợp nhất 2022 đã kiểm toán

5. Tình hình tài chính

STT	Nội Dung	Đơn vị tính	31/12/2022	01/01/2022
1	Tổng tài sản	VND	76,062,876,395	77,902,168,880
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	VND	7,691,463,436	3,871,790,550
3	Nợ phải trả	VND	16,750,316,789	17,682,457,661
4	Vốn chủ sở hữu	VND	59,312,559,606	60,219,711,219

Nguồn: BCTC hợp nhất 2022 đã kiểm toán

6. Tình hình hoạt động và tài chính Công ty con

Công ty TNHH một thành viên PCM2 là công ty con của PCM. PCM sở hữu 100% vốn Điều lệ.

PCM2 hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp Viễn thông và Điện lực. PCM2 năm 2022 cũng đã thực hiện một số gói thầu của Điện lực, năm 2022 kết quả kinh doanh của Công ty PCM2 tăng trưởng tốt. Cụ thể:

Kết quả kinh doanh tại PCM2

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	14.099.825.820	4.206.240.489	335,21%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VND	173.193.840	62.000.000	279,344%

Tình hình tài chính tại PCM2

STT	Nội Dung	Đơn vị tính	31/12/2022	01/01/2022
1	Tổng tài sản	VND	5.827.748.986	10.157.777.013
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	VND	1.658.146.305	1.749.763.400
3	Nợ phải trả	VND	2.654.555.146	7.095.314.629
4	Vốn chủ sở hữu	VND	3.173.193.840	3.062.462.384

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành.

2. Trong năm 2022, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

IV. Nhận xét và kiến nghị.

Trong năm 2022 HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh trong hoàn cảnh nền kinh tế ảnh hưởng nặng nề sau dịch bệnh kéo dài, giá nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao không ổn định, lạm phát tăng cao, đầu tư ngành viễn thông giảm mạnh, nhà xưởng thiết bị không sản xuất nhưng vẫn phải khấu hao tài sản lớn... dẫn tới kết quả không đạt được kỳ vọng như kế hoạch được ghi trong Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 đề ra. Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban điều hành cần có các giải pháp kinh doanh hiệu quả tìm kiếm và phát triển sản phẩm mới để kinh doanh có lợi nhuận cao cho Công ty và có lợi tức hàng chia cho các cổ đông góp vốn.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Tiếp tục duy trì giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, HĐQT.
2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành quản lý kinh doanh theo quy định của Pháp luật
3. Xem xét thẩm định các báo cáo tài chính Công ty.
4. Kiểm tra giám sát việc Công bố thông tin theo qui định đối với Công ty đại chúng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và xí nghiệp thành viên cùng quý cổ đông Công ty đã luôn đồng hành và tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý vi nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Đào Huy Trường

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Về việc: **Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**
Của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

- Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số: 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện Kính thưa Quý vị Cổ đông.

Theo quy định tại Điều 51 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện về việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Hội đồng quản trị trình Đại hội Cổ đông phê duyệt thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)

Địa chỉ: Số 2 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)

Địa chỉ : Lô 78-80 đường 30 Tháng 4, TP. Đà Nẵng

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

BAN KIỂM SOÁT

Đào Huy Trường

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Nã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bru điện

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện (đối với tổ chức).....chức vụ:.....

- Số cổ phần phổ thông sở hữu:.....cổ phần.

- Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có)..... cổ phần.

Tổng số cổ phần đại diện:..... cổ phần.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bru điện, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bru điện vào ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bru điện

Hôm nay, ngày tháng năm 2023, tại chúng tôi gồm:

1- Bên ủy quyền

Tên cổ đông:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
Điện thoại:..... Fax:.....
Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
.....)
Người đại diện (đối với tổ chức)..... chức vụ:.....

2- Bên được ủy quyền

Tên tổ chức/cá nhân:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
.....
Điện thoại:..... Fax:.....
Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
.....)
Người đại diện (đối với tổ chức)..... chức vụ:.....

Nội dung ủy quyền:

Theo Giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bru điện ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))